



ที่ นร 1200/ว 8

สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก ดุสิต กทม.10300

4 พฤษภาคม 2550

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการพัฒนากฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
เรียน (ส่วนราชการ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแสดงประเภทและลักษณะของกฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายของ
ส่วนราชการ งบประมาณ พ.ศ. 2550 พร้อมรายละเอียดของตัวชี้วัดตามประเด็นการ
ประเมินผล : การพัฒนากฎหมาย

ตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. แจกกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2550 เพื่อให้ส่วนราชการใช้ประกอบการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยยังขาดรายละเอียดของตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลด้านการ
พัฒนากฎหมาย ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพจัดทำรายละเอียดการประเมินผล นั้น

บัดนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้จัดทำรายละเอียดของตัวชี้วัดตามประเด็นการ
ประเมินผลด้านการพัฒนากฎหมายเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำนักงาน ก.พ.ร. จึง
ขอส่งหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการพัฒนากฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพื่อให้
ส่วนราชการใช้ประกอบการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์)

รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร.

ภารกิจติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ

โทร 02 3569966 โทรสาร 02 281 8279

ประเภทและลักษณะของกฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ประเภทของกฎหมาย	ลักษณะสำคัญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
<ol style="list-style-type: none"> 1. กฎหมายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2. กฎหมายที่ส่งเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ 3. กฎหมายที่ป้องกันการแทรกแซงการดำเนินงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 4. กฎหมายที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ชุมชน ภาคประชาสังคมและภาคเอกชนในรูปแบบต่างๆ 5. กฎหมายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. กฎหมายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยในเวทีระหว่างประเทศ 7. กฎหมายที่ส่งเสริมการพัฒนาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 8. กฎหมายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนา ประยุกต์ใช้ซึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 9. กฎหมายที่เสริมสร้างความเป็นธรรม และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมในสังคม 10. กฎหมายที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์หรือการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ต้องมีความโปร่งใสและมีความเป็นอัตโนมัติในการบังคับใช้กฎหมาย โดยคำนึงถึงการกำจัดหรือจำกัดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจให้มีเพียงเท่าที่จำเป็น 2. ต้องเปิดโอกาสให้มีการถ่วงดุล ควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจตามกฎหมายได้ 3. ต้องส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (หรือภาคส่วนต่างๆ ของสังคม) ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย การตรากฎหมาย การตราอนุบัญญัติ และการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ 4. ต้องสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของระบบราชการในภาพรวม(ทั้งด้านขั้นตอน กำลังพลและงบประมาณ)

ประเด็นการประเมินผล : การพัฒนากฎหมาย

ตัวชี้วัดที่ 15.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ

น้ำหนัก : ร้อยละ 1.5

คำอธิบาย :

- พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการพัฒนากฎหมายของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 3 ระดับ
- ส่วนราชการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายประจำปี พ.ศ. 2550 โดยให้ระบุการดำเนินการพัฒนากฎหมายใด สำคัญหรือประเด็นกฎหมายที่จะดำเนินการและเหตุผลในการดำเนินการในแต่ละประเด็นทางกฎหมายให้ชัดเจน มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จ และให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายให้แล้วเสร็จ และจัดส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2550
- ส่วนราชการใดที่ได้สำรวจ ตรวจสอบกฎหมายหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบแล้ว ปรากฏว่าไม่มีกฎหมายใดอยู่ในกรอบประเภทของกฎหมาย 10 ประเภท และลักษณะสำคัญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 4 ลักษณะ หากไม่มีกฎหมายที่จะพัฒนาปรับปรุงให้ทำหนังสือแจ้งยืนยันกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อขอยกเว้นการพัฒนาการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 สำหรับประเด็นการประเมินผลการพัฒนากฎหมายดังกล่าว (ให้กระทรวงเป็นผู้ดำเนินการแจ้งการขอยกเว้นของส่วนราชการในสังกัด)

เกณฑ์การให้คะแนน :

ความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	รวบรวมกฎหมายระดับพระราชบัญญัติของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐทั้งหมด
3	สำรวจ ตรวจสอบกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่ต้องดำเนินการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ให้สอดคล้องตามประเภทของกฎหมาย 10 ประเภท และลักษณะสำคัญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 4 ลักษณะ
5	จัดทำแผนการพัฒนากฎหมายประจำปี พ.ศ. 2550 โดยระบุกฎหมายที่จะดำเนินการพัฒนา สำคัญ/ประเด็นทางกฎหมายที่จะดำเนินการและเหตุผลที่จะดำเนินการในแต่ละประเด็นทางกฎหมายแล้วเสร็จ จัดส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2550

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักนิติธรรม
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ชื่อผู้รับผิดชอบ	เบอร์โทรศัพท์
นายศิริ เลิศธรรมเทวี	0 2280 9000 ต่อ 301
นายอำนาจ พัวเวส	0 2280 9000 ต่อ 557
นางสาวกัญชลี จำนงค์วงศ์	0 2280 9000 ต่อ 111
นางสาววดี แซ่เบ้	0 2280 9000 ต่อ 556

แนวทางการประเมินผล :

ระดับ คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	แนวทางการประเมินผล
1	รวบรวมกฎหมายระดับพระราชบัญญัติของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐทั้งหมดที่ส่วนราชการรับผิดชอบ	<p>ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ ตรวจสอบว่ากระทรวงหรือรวบรวมกฎหมายระดับพระราชบัญญัติของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐทั้งหมดทุกส่วนราชการหรือไม่ หากไม่ครบถ้วน หักคะแนนไม่เกิน 0.1 คะแนน <ul style="list-style-type: none"> ▶ เอกสารบัญชีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติของส่วนราชการ
3	สำรวจ ตรวจสอบกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่จะต้องดำเนินการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งให้สอดคล้องตามประเภทของกฎหมาย 10 ประเภทและลักษณะสำคัญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 4 ลักษณะ	<p>ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ ตรวจสอบว่ากระทรวง กรม ได้ดำเนินการศึกษา/วิเคราะห์กฎหมายที่กระทรวง กรม ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงตามประเภทของกฎหมาย 10 ประเภท และลักษณะสำคัญของบทบัญญัติกฎหมาย 4 ลักษณะ <ul style="list-style-type: none"> ▶ เอกสารรายงานการประชุมของกระทรวง กรม ที่มีเนื้อหาการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายในความรับผิดชอบที่จะต้องดำเนินการพัฒนา
5	จัดทำแผนการพัฒนากฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยระบุกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่จะดำเนินการพัฒนา สาระสำคัญ /ประเด็นทางกฎหมายที่จะดำเนินการและเหตุผลที่จะดำเนินการในแต่ละประเด็นทางกฎหมายแล้วเสร็จ จัดส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2550	<p>ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> ☒ ตรวจสอบว่าส่วนราชการส่งแผนพัฒนากฎหมายได้ทันภายในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2550 หรือไม่ หากไม่ทันตามกำหนดหักคะแนนวันละ 0.05 คะแนนต่อวันทำการ (นับตั้งแต่วันที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงทะเบียนรับเรื่อง) <ul style="list-style-type: none"> ▶ หนังสือนำเสนอแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงหรือส่วนราชการ ▶ การลงรับหนังสือนำเสนอแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงหรือส่วนราชการวันที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ลงทะเบียนไว้

ตัวชี้วัดที่ 15.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

กฎหมายของส่วนราชการ

น้ำหนัก : ร้อยละ 3.5

คำอธิบาย :

พิจารณาจากผลสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการตามขั้นตอน (Milestone)ตามแผนพัฒนา
กฎหมายประจำปี พ.ศ 2550 (ประเมินผลงานถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2550) ที่ส่วนราชการนำเสนอและคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ตารางและสูตรการคำนวณ :

ลำดับที่ของ ร่างกฎหมาย/ ชื่อร่างกฎหมาย (i)	น้ำหนัก ของแต่ละ ร่าง กฎหมาย (W_i)	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของ ความสำเร็จหรือความคืบหน้าที่ปฏิบัติได้ตาม แผนการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ ประเมินผล					คะแนนที่ได้ ของแต่ละ ร่างกฎหมาย (SM_i)	คะแนนถ่วงน้ำหนัก ($SM_i \times W_i$)
		1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน		
ร่างกฎหมาย /ชื่อร่างกฎหมาย ที่ 1	*0. xx	60	70	80	90	100	ค่าคะแนนของ ร่างกฎหมาย 1	(ค่าคะแนนของร่าง กฎหมายที่ 1 × น้ำหนักของร่าง กฎหมายที่ 1)
ร่างกฎหมาย /ชื่อร่างกฎหมาย ที่ 2	*0. xx	60	70	80	90	100	ค่าคะแนนของ ร่างกฎหมาย 2	(ค่าคะแนนของร่าง กฎหมายที่ 2 × น้ำหนักของร่าง กฎหมายที่ 2)
ร่างกฎหมาย /ชื่อร่างกฎหมาย ที่ i	*0. xx	60	70	80	90	100	ค่าคะแนนของ ร่างกฎหมาย i	(ค่าคะแนนของร่าง กฎหมายที่ i × น้ำหนักของร่าง กฎหมายที่ i)
	รวม = 1							ผลรวมของ (ค่าคะแนน ของร่างกฎหมายที่ 1× น้ำหนักของร่างกฎหมาย ที่ 1)+(ค่าคะแนนของ ร่างกฎหมายที่ 2× น้ำหนักของร่างกฎหมาย ที่ 1)+(ค่าคะแนนของร่าง กฎหมายที่ i × น้ำหนัก ของร่างกฎหมายที่ i

*ให้ส่วนราชการกำหนดน้ำหนักของแต่ละร่างกฎหมาย โดยให้ผลรวมของน้ำหนักของทุกร่างกฎหมายเท่ากับ 1

สูตรการคำนวณ :

ผลรวมของ (ค่าคะแนนที่ได้ของร่างกฎหมาย × น้ำหนักของร่างกฎหมาย)

หรือ

(น้ำหนักของร่างกฎหมายที่ 1 × คะแนนที่ได้ของร่างกฎหมายที่ 1) + น้ำหนักของร่างกฎหมายที่ 2 × คะแนนที่ได้ของร่างกฎหมายที่ 2) + (น้ำหนักของร่างกฎหมายที่ 3 × คะแนนที่ได้ของร่างกฎหมายที่ 3) + (น้ำหนักของร่างกฎหมายที่ i × คะแนนที่ได้ของร่างกฎหมายที่ i)

โดยที่ :

น้ำหนักของร่างกฎหมาย (W_i)	หมายถึง น้ำหนักความสำคัญที่ให้กับแต่ละร่างกฎหมาย โดยน้ำหนักของทุกร่างกฎหมายรวมกัน = 1
คะแนนที่ได้ของร่างกฎหมาย (SM_i)	หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเปรียบเทียบความคืบหน้าที่สามารถปฏิบัติได้กับแผนการดำเนินงานที่จะต้องปฏิบัติทั้งหมดของแต่ละร่างกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ตามรายละเอียดแผนงาน
i	หมายถึง ลำดับที่ของร่างกฎหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงเกณฑ์การให้คะแนน +/-1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	$\sum (W_i \times SM_i) = 1$
2	$\sum (W_i \times SM_i) = 2$
3	$\sum (W_i \times SM_i) = 3$
4	$\sum (W_i \times SM_i) = 4$
5	$\sum (W_i \times SM_i) = 5$

เหตุผล :

เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการพัฒนากฎหมายตามนโยบายรัฐบาลเป็นไปด้วยความรวดเร็วและรอบคอบ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้กำหนดตัวชี้วัดในการพัฒนากฎหมายไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของทุกกระทรวง และกรม เว้นแต่กระทรวงหรือกรมที่ไม่มีกฎหมายในความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักนิติธรรม
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ชื่อผู้รับผิดชอบ	เบอร์โทรศัพท์
นายศิริ เลิศธรรมเทวี	0 2280 9000 ต่อ 301
นายอำนาจ พัวเวส	0 2280 9000 ต่อ 557
นางสาวกัญชลี จ้านงศ์วงศ์	0 2280 9000 ต่อ 111
นางสาววดี แซ่เบ๊	0 2280 9000 ต่อ 556

แนวทางการประเมินผล :

แนวทางการประเมินผล			
1. วิเคราะห์ความคืบหน้าในการดำเนินการของกฎหมายรายฉบับเพื่อประเมินเกณฑ์การให้คะแนน			
ขั้นตอนการดำเนินการ พัฒนากฎหมายรายฉบับ ¹	คะแนนในแต่ละขั้นตอน		หลักฐานที่ต้องแสดง
	%ความสำเร็จ	คะแนน	
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายรายฉบับแล้วเสร็จ	60	1	รายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์กฎหมาย หรือ หลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็นว่ามี การวิเคราะห์ใน กฎหมายที่เสนอรายฉบับ
ขั้นตอนที่ 2 การยกร่างกฎหมายแต่ละฉบับ แล้วเสร็จ ²	70	2	ร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาหรือผ่านความ เห็นชอบแล้วจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือ เทียบเท่า
ขั้นตอนที่ 3 มีการจัดทำกรับฟังความ คิดเห็นจากผู้มีส่วนร่วมได้เสียหรือผู้อยู่ใต้ บังคับกฎหมาย (Focus group) ²	80	3	รายงานหรือหลักฐานเอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามี การ จัดทำกรับฟังความคิดเห็นในลักษณะต่าง ๆ ที่มี รูปแบบและผู้มีส่วนร่วมที่มีความเหมาะสมกับ ความสำคัญและผลกระทบของกฎหมายที่ดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 4 ผ่านการพิจารณาให้ความ เห็นชอบจากรัฐมนตรี	90	4	รายงานหรือหลักฐานว่าร่างกฎหมายดังกล่าวได้ผ่าน การพิจารณาตรวจสอบจากรัฐมนตรี
ขั้นตอนที่ 5 เสนอร่างกฎหมายมาที่สำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	100	5	หนังสือนำส่งร่างกฎหมายเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2550

¹ ขั้นตอนการดำเนินการส่วนราชการสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ขอให้ยึดขั้นตอนตามเกณฑ์การให้คะแนน
เป็นขั้นตอนหลัก

แนวทางการประเมินผล

หมายเหตุ :

การประเมินการพัฒนากฎหมายรายฉบับตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Milestone) จะพิจารณาประกอบกับการประเมินในเชิงคุณภาพของกฎหมายรายฉบับ ดังนี้

1. ความสอดคล้องกับประเภทของกฎหมาย 10 ประเภท และลักษณะสำคัญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 4 ลักษณะ
2. การจัดทำรับฟังความคิดเห็น (Focus group) ที่มีรูปแบบที่เหมาะสมกับความสำคัญของประเด็นที่จะพัฒนาในแต่ละกฎหมาย และมีผู้มีส่วนร่วมได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมครบถ้วน ดังนี้
 - 2.1 การดำเนินการจัดการรับฟังความคิดเห็น (Focus group) หมายถึง การดำเนินการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อร่างกฎหมาย มีรูปแบบการดำเนินการหลายวิธี ได้แก่ การจัดประชุมทั่วไป การจัดสัมมนา หรือการจัดสัมมนาเฉพาะกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีส่วนได้เสีย การสอบถามความเห็น การรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ และการแจกจ่ายแบบสอบถามให้ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น แต่การที่จะใช้รูปแบบการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นรูปแบบใดหรือวิธีการใดนั้นให้ขึ้นอยู่กับความสำคัญ ประเด็นที่ดำเนินการและผลกระทบของกฎหมายที่เสนอพิจารณาต่อสาธารณชนว่ามีมากน้อยเพียงใด
 - 2.2 การจัดรับฟังความคิดเห็นต้องมีการกำหนดเป้าหมายหรือบุคคล หน่วยงานที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นให้มีความชัดเจน
สำหรับหน่วยงานหรือผู้ที่สมควรรับฟังความคิดเห็นควรประกอบด้วย
 1. หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำภารกิจนั้นโดยตรง ซึ่งควรเป็นหน่วยงานระดับกระทรวงและกรมที่เกี่ยวข้อง
 2. หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากข้อเสนอให้มีกฎหมายนั้นโดยตรง
 3. นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอให้มีกฎหมายนั้น
3. ส่วนราชการดำเนินการจัดทำระบบการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย (Checklist) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ในกฎหมายที่นำเสนอทุกฉบับหรือไม่

4. วิธีการจัดทำรายงานการประเมินผลของส่วนราชการ (Self Assessment Report)

1. ขอให้ส่วนราชการจัดทำเอกสารรายงานการดำเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการแยกออกมาจากรายงานการประเมินผลตนเองที่ต้องจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. และจัดส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยตรง จำนวน 10 ชุด พร้อมเอกสารอ้างอิงจำนวน 2 ชุด
2. เมื่อส่วนราชการประเมินผลตนเองแล้ว หากได้คะแนนตามขั้นตอนใดจะต้องแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ตามที่ระบุไว้หรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงว่าได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนนั้น เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายคณะต่างๆ ตรวจสอบ
3. ส่วนราชการทุกแห่งที่มีประเด็นการพัฒนากฎหมายในคำรับรองการปฏิบัติราชการจะต้องรายงานผลการพัฒนากฎหมายไม่ว่าจะดำเนินการพัฒนากฎหมายแต่ละฉบับอยู่ในขั้นตอนใด จะแล้วเสร็จหรือไม่ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2550 หากไม่รายงานตามกำหนดจะถูกหักคะแนนวันละ 0.05 คะแนนต่อวันทำการ(เกณฑ์คะแนนนี้เป็นเกณฑ์การหักคะแนนที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ 2548-2549 แล้ว) ทั้งนี้ เพื่อมิให้การประเมินผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการล่าช้าซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจัดสรรแรงจูงใจให้ส่วนราชการ

หมายเหตุ :

เมื่อส่วนราชการประเมินผลตนเองเป็นคะแนนในส่วนของคุณภาพในการพัฒนากฎหมายแล้ว คณะกรรมการพัฒนากฎหมายคณะต่างๆ จะตรวจสอบหลักฐานว่าครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร และจะตรวจสอบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพในกฎหมายแต่ละฉบับว่าส่วนราชการได้ดำเนินการตามรายละเอียดในขั้นตอนการดำเนินการครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร